

## **Năm vững học thuyết về đảng của Lênin đưa công tác xây dựng đảng tiên lên mạnh mẽ**

Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã vừa một thế kỷ. Năm tháng trôi qua những tư tưởng vĩ đại của nó mãi sống với thời gian, ảnh hưởng của nó trong phong trào cách mạng của nhân dân thế giới ngày càng sâu sắc, rộng rãi. Đi theo con đường do cách mạng tháng Mười vạch ra, phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trong 50 năm qua đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng phi thường.

Cách mạng tháng Mười đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích Nga do Lênin xây dựng và rèn luyện. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của học thuyết về Đảng của Lênin. Trong khi các đảng Quốc tế thứ hai xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa cơ hội bị phá sản hoàn toàn trước thử thách của lịch sử thì Đảng Bôn sê vích Nga dựa theo những nguyên tắc xây dựng Đảng của Lênin đã phát triển thành một chính đảng lớn mạnh của giai cấp vô sản, làm tròn vẻ vang sứ mệnh lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại quá độ của loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

ở Việt Nam, chính đảng vô sản đã ra đời dưới ảnh hưởng trực tiếp của cách mạng tháng Mười Nga. Hồ Chủ tịch đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta theo những nguyên tắc xây dựng Đảng Bôn sê vích Nga của Lênin. Nhờ đó Đảng ta có sức chiến đấu mạnh mẽ, có năng lực lãnh đạo dồi dào, đưa cách mạng Việt Nam trong 37 năm qua đạt tới những thắng lợi vĩ đại chưa từng có trong lịch sử.

Mác và Ăngghen đã chỉ rõ giai cấp vô sản muốn đấu tranh thắng lợi, phải tổ chức ra chính đảng độc lập của mình và đã vạch ra những quan điểm cơ bản làm nền móng cho việc xây dựng chính đảng của giai cấp vô sản. Hoạt động trong những điều kiện lịch sử mới, khi mà nhiệm

vụ tiến hành cách mạng vô sản và xây dựng chuyên chính vô sản đã trở thành nhiệm vụ trước mắt của giai cấp vô sản, Lênin đã đem hết sức mình đấu tranh xây dựng một chính đảng vững mạnh của giai cấp vô sản. Trong buổi đầu đấu tranh thành lập Đảng, Lênin đã phát biểu lời kêu gọi nổi tiếng: "Hãy cho tôi một tổ chức cách mạng, tôi sẽ đảo lộn cả nước Nga". Sau ngày cách mạng tháng Mười thắng lợi, Lênin tiếp tục nhấn mạnh: "Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì không thực hiện được chuyên chính vô sản".

Nhưng một đảng xây dựng theo chủ nghĩa cơ hội thì không thể đáp ứng nổi những nhiệm vụ đó. Lênin đã phê phán sâu sắc những quan điểm cơ hội chủ nghĩa trên lĩnh vực xây dựng đảng, đã đấu tranh để cải tạo và xây dựng đảng vô sản trên một cơ sở mới phù hợp với yêu cầu của cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản. Lênin nhấn mạnh phải xây dựng đảng có tư cách đầy đủ là đội tiên phong, bộ tham mưu, là lãnh tụ chính trị của giai cấp vô sản, là bộ phận có tổ chức và là hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản. Lênin viết: "người ta không được quyền lẫn lộn đảng tức đội tiên phong của giai cấp công nhân với toàn bộ giai cấp". Người cũng nói: "Tôi muốn và tôi đòi hỏi đảng là đội tiên phong của giai cấp thì phải hết sức có tổ chức..."

Được học thuyết về đảng của Lênin soi sáng, Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, nhận thức sâu sắc rằng đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng ta ngay từ buổi đầu ra đời đã xác định rõ ràng và đã không ngừng phấn đấu tăng cường tính chất giai cấp và tiên phong của Đảng, nhờ đó đã phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của mình.

Hiện nay dân tộc ta đang đứng trước những nhiệm vụ cách mạng nặng nề và vẻ vang nhất trong lịch sử. Một mặt, phải chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ

quốc. Chúng ta quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược tên đế quốc xâm lược có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn nhất, có âm mưu đen tối và thâm độc nhất. Mặt khác, phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩy mạnh ba cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, kỹ thuật, về tư tưởng và văn hóa. Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu, lại đang tiến hành chiến tranh nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn toàn không đơn giản.

Nhiệm vụ cách mạng càng khó khăn, phức tạp càng đòi hỏi sự lãnh đạo vững vàng của Đảng. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta phải phấn đấu tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được quyết định ở chất lượng của công tác xây dựng đảng, ở việc không ngừng phấn đấu tăng cường tính chất giai cấp và tiên phong của Đảng như Đại hội Đảng lần thứ ba đã chỉ ra. Từ nhận thức đó, chúng ta cần có ý thức sâu sắc, có nhiệt tình đầy đủ chăm lo xây dựng Đảng. Đó là biểu hiện của tính đảng, là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi cán bộ, đảng viên. Chúng ta kiên quyết khắc phục mọi khuynh hướng coi nhẹ công tác xây dựng đảng, tách rời việc chỉ đạo sản xuất, chiến đấu với việc chỉ đạo công tác đảng. Đương nhiên, sản xuất (và chiến đấu) là nhiệm vụ trung tâm của các tổ chức đảng. Chúng ta phải nắm chắc và đi sâu vào nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế hơn nữa. Nhưng đi sâu vào lãnh đạo kinh tế hoàn toàn không phải là biến cấp ủy đảng thành một cơ quan quản lý kinh tế, biến cán bộ, đảng viên thành những người làm công tác kinh tế, kỹ thuật một cách sự vụ. Một cấp ủy không đi sâu chỉ đạo công tác xây dựng đảng là chưa làm đúng chức năng của mình. Một đảng viên không quan tâm đến xây dựng đảng là chưa làm tròn nghĩa vụ đảng viên. Và lại, tách rời công tác xây dựng đảng thì không thể có thắng lợi vững chắc về xây dựng kinh tế. Xưa kia, J.Stalin đã từng nhắc nhở những người đảng viên Bôn Sê Vích: "Cần phải giải thích rõ các đồng chí trong Đảng ta hiểu rằng: không thể chối cái nữa, ý nghĩa của thắng lợi kinh tế là vô cùng vĩ đại, từ nay về

sau chúng ta vẫn phải ngày này qua ngày nọ năm này qua năm nọ giành lấy những thắng lợi đó, song thắng lợi về kinh tế không thể bao quát được hết toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Cần phải nói rõ những mặt đen tối do thắng lợi kinh tế để ra, biểu hiện ở chỗ tự mãn, thiếu quan tâm, nhạy cảm chính trị bị cùn đi. Chỉ có kết hợp thắng lợi về kinh tế với thắng lợi trong xây dựng Đảng, trong công tác chính trị mà Đảng ta đã đẩy mạnh thì chúng ta mới tiêu diệt được những mặt đen tối này". Đối với chúng ta ngày nay, lời nhắc nhở đó của Stalin vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa thời sự của nó.

Tính chất giai cấp và tiên phong của đảng vô sản biểu hiện tập trung ở chỗ Đảng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, lấy học thuyết đó làm cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, là khoa học cách mạng của giai cấp vô sản, hoặc nói như Ăngghen: "Chủ nghĩa xã hội khoa học là biểu hiện về lý luận của phong trào vô sản:

Lênin từng phê phán nghiêm khắc thái độ coi thường lý luận theo đuôi tính tự phát của phong trào quần chúng, và chỉ rõ rằng thái độ đó dẫn tới việc xa rời hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tăng cường trận địa cho hệ tư tưởng tư sản. Đứng vững trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng, là yếu tố quan trọng bậc nhất bảo đảm cho Đảng luôn luôn đóng được vai trò tiên phong lãnh đạo của mình. Lênin đã nói "Không thể có một đảng xã hội chủ nghĩa mạnh nếu không có lý luận cách mạng để đoàn kết tất cả những người xã hội chủ nghĩa lại, để từ trong lý luận đó họ rút ra tất cả những niềm tin của họ và đem áp dụng lý luận đó vào những phương pháp đấu tranh và phương sách hành động của họ".

Từ trước đến nay, đảng ta luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, đã vận dụng tài tình chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, vạch ra đường lối

chính trị đúng đắn cho cách mạng nước ta. Đường lối của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ trước đây, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, hiện nay chính là chủ nghĩa Mác - Lênin sống ở Việt Nam.

Bảo vệ đường lối chính trị đúng đắn của Đảng và quán triệt nó trong hoạt động thực tiễn là yêu cầu cơ bản đầu tiên để giữ gìn và tăng cường tính chất giai cấp và tiên phong của Đảng.

Đường lối chính trị của Đảng phản ánh sinh động lập trường, quan điểm của giai cấp vô sản trong việc nhận thức và giải quyết các nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Chỉ có đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản mới có thể nhận thức và vận dụng đúng đắn đường lối chính trị của Đảng. Nếu như trong một thời kỳ đấu tranh cách mạng, việc xây dựng lập trường giai cấp vô sản cho cán bộ, đảng viên luôn luôn phải được xem trọng thì lúc này việc đó lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối với đường lối chống Mỹ, cứu nước, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đối với ba cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, về kỹ thuật, về tư tưởng và văn hóa... nếu không có lập trường giai cấp vô sản thì không thể nắm vững và chấp hành đúng. Những thiếu sót của một số cán bộ đảng viên trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường, trong việc đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, trong việc xây dựng phương hướng sản xuất, cũng như trong việc giải quyết mối quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, giữa lợi ích của nông dân và lợi ích của Nhà nước... đã cho ta thấy rõ điều đó. Đồng chí Lê Duẩn đã nói: "Xây dựng chi bộ "bốn tốt" là làm cho đảng viên thấm nhuần lập trường giai cấp vô sản, từ đó mà bảo đảm cho lập trường giai cấp vô sản thông suốt trong công nhân, trong nông dân xã viên, bảo đảm cho đường lối của Đảng được thi hành đúng đắn, thông qua những người đảng viên làm nòng cốt trong sản xuất và chiến đấu<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lê Duẩn: Ta nhất định thắng, địch nhất định thua, trang 45

Để củng cố lập trường giai cấp vô sản, phải vừa bồi dưỡng ý thức, tình cảm cách mạng của giai cấp vô sản vừa nâng cao thi thức khoa học cách mạng của giai cấp vô sản vì như Lenin đã nói, chủ nghĩa Mác kết hợp trong bản thân nó tính khoa học và tính cách mạng một cách nội tại, không gián đoạn".

Không có tình cảm cách mạng nồng nhiệt của giai cấp vô sản thì không thể tiếp thụ chủ nghĩa Mác - Lenin và những quan điểm cách mạng trong đường lối chính trị của Đảng. Hiện nay trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước đang diễn ra gay gắt, ác liệt, trong điều kiện Đảng ta đã nắm chính quyền và có uy tín sâu rộng trong quần chúng, chúng ta càng phải chăm lo hơn nữa bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về đạo đức và phẩm chất cách mạng của giai cấp vô sản, nâng cao tinh thần cách mạng tiến công tinh thần dám hy sinh xả thân vì cách mạng, khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng hữu khuynh, sợ hy sinh, ngại khó khăn, gian khổ.

Đồng thời, chúng ta đặt rất cao việc bồi dưỡng tri thức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Không có tri thức đầy đủ thì không thể lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng vô cùng khó khăn phức tạp và cũng không thể có tình cảm cách mạng vững bền, có lập trường vô sản kiên định. Hiện nay, cán bộ, đảng viên ta đều tin tưởng và nhất trí với đường lối của Đảng, nhưng phải nhận rằng do trình độ chính trị và lý luận chưa đồng đều, cho nên ở một số đồng chí, sự tin tưởng và nhất trí đó chưa có căn cứ khoa học đầy đủ. Trong công việc hàng ngày, có khi họ làm sai đường lối, chính sách của Đảng mà không tự giác, hoặc một khi gặp tình huống phức tạp họ có thể dễ mất phương hướng. Vì vậy chúng ta cần tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên những hiểu biết cơ bản về lý luận Mác - Lenin gắn liền với việc học tập nắm vững những quan điểm cơ bản trong đường lối, chính sách của Đảng.

Cùng với việc bồi dưỡng về đường lối, chính sách, chúng ta cần nâng cao trình độ hiểu biết của cán bộ, đảng viên về quản lý kinh tế, về kỹ thuật, về chiến tranh nhân dân và về công tác xây dựng đảng, công tác quần chúng. Đó là những yêu cầu lớn để xây dựng đảng vững mạnh về tư tưởng.

Trong khi quan tâm hàng đầu đến việc xây dựng tư tưởng và lý luận của Đảng, Lênin đồng thời hết sức coi trọng việc xây dựng Đảng về mặt tổ chức. Lênin là người mác xít đầu tiên đã phê phán một cách sâu sắc và có hệ thống những quan điểm cơ hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tổ chức. Người đánh giá rất cao vai trò của tổ chức trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản. Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, Lênin đã từng nói: "trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác hơn là tổ chức". Tiếp đến sau cách mạng tháng Mười, năm 1920, khi tổng kết kinh nghiệm hai năm rưỡi đầu tiên của chính quyền xô Viết, Lênin lại nhấn mạnh rằng nguyên nhân chủ yếu của sự thành công của Đảng Bôn sê vích là ở tổ chức và kỷ luật của Đảng.

Đương nhiên, sức mạnh lãnh đạo của Đảng trước hết là ở mặt chính trị và tư tưởng; đường lối chính trị đúng là điều kiện tiên đề để xây dựng tổ chức vững mạnh. Nhưng ngược lại, sự thống nhất về tư tưởng phải được bổ sung và củng cố bằng sự thống nhất về tổ chức; tổ chức chặt chẽ, có chất lượng cao thì mới bảo đảm phát huy tư tưởng đúng và biến nó thành hành động cách mạng. Tổ chức lỏng lẻo, bừa bãi thì tư tưởng sẽ hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đảng vô sản tới chỗ thoái hóa, biến chất về tư tưởng và chính trị. Đó là trường hợp của các đảng thuộc Quốc tế thứ hai mà Lênin đã từng nhận xét như sau: "Quốc tế thứ hai (1889-1914) là tổ chức quốc tế của phong trào vô sản đã phát triển theo chiều rộng điều đó không khỏi đã làm cho trình độ cách mạng tạm thời hạ thấp xuống, làm cho chủ nghĩa cơ hội được tạm thời mạnh lên,

chủ nghĩa cơ hội này, rốt cuộc, tất nhiên đã dẫn Quốc tế đó đến chỗ phá sản nhục nhã".

Để làm cho đảng vô sản về mặt tổ chức, luôn luôn thống nhất và vững mạnh, Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh đến những vấn đề: nâng cao tiêu chuẩn đảng viên, thực hiện đúng đắn chế độ tập trung dân chủ, tăng cường lãnh đạo tập thể, tiến hành phê bình và tự phê bình, củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng ...

Từ trước đến nay, Đảng ta luôn luôn giữ vững và vận dụng đúng đắn những nguyên tắc đó trong tổ chức và sinh hoạt nội bộ của mình. Nhìn lại quá trình lịch sử mấy chục năm qua của Đảng, nếu như chúng ta vô cùng tự hào về đường lối chính trị sáng suốt của Đảng và về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đối với đường lối chính trị đó thì cần nhớ rằng thắng lợi đó không tách rời việc Đảng ta đã vận dụng đúng đắn những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng của Lênin. Thật vậy, kết hợp lý luận với thực tiễn, vạch ra đường lối chính trị chính xác là một việc rất khó khăn phức tạp, làm sao có thể giải quyết được nhiệm vụ đó nếu như Đảng ta không thực hiện lãnh đạo tập thể và giữ vững mối liên hệ với quần chúng, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng và của quần chúng đông đảo? Làm sao toàn Đảng luôn luôn thống nhất tư tưởng và hành động đối với đường lối chính trị đó nếu như Đảng ta đã không biết kết hợp đúng đắn giữa dân chủ và kỷ luật, không biết tiến hành đấu tranh nội bộ một cách đúng đắn?

Tình hình thực tế của địa phương, các ngành từ trước đến nay cũng đã cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc. Nơi nào biết tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ, có tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh thì nơi đó vận dụng đường lối của đảng vào thực tế địa phương, đi tới những chủ trương đúng đắn và nội bộ đoàn kết nhất trí, sức chiến đấu cao. Trong trường hợp tạm thời có những ý kiến khác nhau về đánh giá tình hình, về chủ



trương công tác, nhưng nhờ giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt nội bộ, thì vẫn giữ được đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện mau chóng khắc phục sự bất đồng ý kiến, cùng nhau tìm ra chân lý. Ngược lại, nơi nào thiếu dân chủ tập thể thiếu tinh thần phê bình, tự phê bình bệnh gia trưởng độc đoán và chủ nghĩa cá nhân nặng thì chủ trương dễ phạm sai lầm chủ quan, phiến diện, hoặc có khi chỉ vì một vài ý bất đồng nhỏ nhỏ mà cũng dẫn tới mâu thuẫn, mất đoàn kết nghiêm trọng.

Để đảm bảo cho đường lối của đảng được quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng, để nâng cao sức chiến đấu và tăng cường đoàn kết toàn Đảng trước những nhiệm vụ cách mạng rộng lớn hiện nay, lúc này càng cần phải giữ vững những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Chúng ta mở rộng sinh hoạt dân chủ nội bộ, động viên tính tích cực và tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên đồng thời đề cao tính tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh thi hành chỉ thị, nghị quyết của đảng. Chúng ta củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, quán triệt đường lối quần chúng trong mọi hoạt động tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Chúng ta phải ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện tiêu cực thường nảy sinh trong điều kiện Đảng nắm chính quyền: gia trưởng, độc đoán, quan liêu mệnh lệnh chủ quan tự mãn, thiếu dân chủ nội bộ và thiếu dân chủ với quần chúng.

Học thuyết về đảng của Lênin soi sáng bước đường xây dựng và phát triển của đảng của giai cấp vô sản. Đường lối, phương châm, chính sách về xây dựng Đảng ta chính là sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý về xây dựng đảng của Lênin vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng ta. Nắm vững học thuyết về đảng của Lênin, chúng ta càng có căn cứ khoa học để hiểu rõ và quán triệt đúng đắn đường lối, phương châm, chính sách về xây dựng đảng của Đảng ta. Đó là điều kiện không thể thiếu để cao tính tự giác, nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng đảng, khắc phục những lệch lạc hữu và "tả" hoặc tình trạng làm công tác một cách sự vụ. Nắm vững học thuyết về đảng của Lênin và vận

dụng đúng đắn vào thực tiễn là bảo đảm quan trọng nhất cho Đảng ta luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp, của dân tộc, dẫn dắt nhân dân ta vững vàng tiến lên theo con đường cách mạng tháng Mười.